

Hương Trà, ngày 11 tháng 9 năm 2019

\*  
Số 426-BC/TU

## BÁO CÁO

### kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thị ủy báo cáo như sau.

#### I. NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT

**1. Cùng với cả nước tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội**

- Thực hiện Di chúc của Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, quân và dân Hương Trà đã cùng với quân và dân cả nước đã phát huy cao độ sức mạnh của cả dân tộc thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Tại Hương Trà đã phối hợp cùng chiến dịch Tây Nguyên, thực hiện chiến dịch Huế - Đà Nẵng, quân và dân Hương Trà đã cùng quân và dân toàn tỉnh, được sự hỗ trợ của bộ đội chủ lực đã triển khai lực lượng về đồng bằng, kể cả các xã vùng sâu từ ngày 05/3/1975. Với 2 đợt tiến công từ ngày 08 - 10/3 và ngày 20 - 24/3/1975, cùng với lực lượng vũ trang của Quân khu và tỉnh; bộ đội địa phương, du kích, nhân dân Hương Trà đã nhanh chóng bao vây quận lỵ Hương Trà, chi khu và các phân chi khu của địch trên khắp toàn huyện. Cùng với đòn tiến công quân sự, các đội vũ trang công tác của Hương Trà nhanh chóng tổ chức nhân dân nổi dậy phá chính quyền địch, giành quyền làm chủ, phục vụ tích cực bộ đội phát triển tiến công địch. Đúng 5 giờ chiều ngày 24/3/1975, trên địa bàn huyện Hương Trà đã có chính quyền cách mạng, đánh dấu thời điểm lịch sử Hương Trà được giải phóng.

- Trải qua bao ngày đêm chiến đấu liên tục, quyết liệt, Đảng bộ và nhân dân Hương Trà đã tiến công nổi dậy, anh dũng, kiên cường giải phóng hoàn toàn quê hương, góp sức vào thắng lợi giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế ngày 26/3/1975, đồng thời cùng góp phần vào sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam.

- Xuyên suốt qua các thời kỳ cách mạng, Đảng bộ và nhân dân Hương Trà luôn gương cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đó là tinh thần bất chấp khùng bố, tổ cộng, diệt cộng của kẻ thù, bất chấp chiến tranh huỷ diệt, bất chấp hy sinh tính mạng và tài sản; Đảng bộ và nhân dân Hương Trà vẫn vững vàng vượt qua mọi thử thách ác liệt của bom đạn, mọi âm mưu chống phá của kẻ thù. Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đồng thời phát huy sức mạnh, hiệp đồng, tương trợ giữa các huyện phía Bắc và thành phố Huế cùng nhau vượt qua khó khăn, thống nhất ý chí và quan điểm, quân và dân Hương Trà đã tỏ rõ quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng đã giao phó. Người này ngã, người khác tiến lên, nơi này khó khăn, nơi kia góp sức tháo gỡ... anh dũng, bền bỉ chiến đấu, xây dựng lên lũy thép kiên cường.

- Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng bộ và nhân dân Hương Trà đã lập nên nhiều thành tích xuất sắc. Các lực lượng vũ trang và nhân dân Hương Trà đã trực tiếp hoặc tham gia phối hợp với các lực lượng của trên đánh địch hàng trăm trận, phá hủy hàng nghìn khí tài chiến tranh, đào trên một nghìn hầm bí mật, tham gia hàng trăm cuộc đấu tranh chính trị với trên 10 vạn lượt người... Trải qua 30 năm trường kỳ kháng chiến, Đảng bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang Hương Trà đã vượt qua các chặng đường gian nan lửa đạn, chấp nhận mọi hy sinh để xoá bỏ nỗi đau mất nước, xoá bỏ họa chia cắt non sông, góp phần thu giang sơn về một mối. Với quyết tâm *"Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ"* nhiều đồng chí, đồng bào đã không tiếc máu xương *"quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh"*. Toàn thị xã chúng ta đã có gần 1.600 liệt sỹ đã xả thân cứu nước, gần 400 thương binh, hàng trăm đồng bào bị địch giết hại, hàng trăm người bị tàn tật, bị nhiễm chất độc do kẻ thù gây ra, hàng trăm cán bộ, đảng viên và đồng bào bị địch bắt, tra tấn tù đày vẫn một lòng, một dạ kiên trung, giữ vững khí tiết cách mạng cho tới ngày toàn thắng. Hàng trăm con em ở mọi miền đất nước đã chiến đấu kiên cường, anh dũng hy sinh và vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất quê hương chúng ta và trong lòng người dân Hương Trà.

- Bảng vàng chống Mỹ cứu nước của Tổ quốc đã ghi công những cống hiến to lớn của quân và dân Hương Trà, 08 phường, xã Hương Vân, Hương An, Hương Văn, Hương Hồ, Hương Xuân, Hương Chử, Hương Thọ, Hồng Tiến và Ban An ninh Hương Trà được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, có 03 người con của Hương Trà là Anh hùng lực lượng vũ trang và 117 Bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

- Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thực hiện Di chúc của Người, Đảng bộ Hương Trà đã tập trung sức lực và trí tuệ lãnh đạo nhân dân ta tiến hành công cuộc cách mạng đưa cả nước đi theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn. Mặc dù tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp, vừa phải thường xuyên đối phó với những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, vừa phải xây dựng cuộc sống mới từ một nền kinh tế lạc hậu, bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh, vừa phải làm nghĩa vụ quốc tế, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã phấn đấu gian khổ và thu được những kết quả hết sức quan trọng là khôi phục nền kinh tế sau chiến tranh; xây dựng một số cơ sở vật chất; phát triển được một số ngành kinh tế quan trọng; thiết lập và củng cố chính quyền nhân dân trên phạm vi cả nước; phát triển sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế. Đồng thời tham gia tiến hành thắng lợi trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới của Tổ quốc.

## **2. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, bước đầu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân**

- Thực hiện Di chúc của Người, trải qua các kỳ Đại hội Đảng, Đảng bộ thị xã Hương Trà đã ngày càng xác định rõ hơn những quan niệm về chủ nghĩa xã hội và về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, Đảng bộ Hương Trà luôn coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, đồng thời ra sức xây dựng và phát triển nền văn hóa

tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực của phát triển kinh tế - xã hội.

- Sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, Đảng bộ, quân và dân Hương Trà đã cùng nhân dân cả nước nói chung bước vào một trận chiến đấu mới - trận chiến chống đói nghèo, lạc hậu với biết bao khó khăn, thách thức đặt ra. Bom mìn cài đặt khắp nơi, nhiều làng quê bị tiêu điều, xơ xác, nhiều cánh đồng trù phú trở thành những bãi đất hoang, hàng vạn người đi di tản nay trở về quê hương với hai bàn tay trắng đang cần ăn, ở, học hành và việc làm.... Trước tình hình đó Đảng bộ vừa tập trung xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, vừa ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, vừa lo cho dân nơi ăn chốn ở, chữa bệnh và học hành.

- Ngày 11/3/1977, một sự kiện mới đối với Hương Trà, Hội đồng Chính phủ đã ban hành Quyết định 62/CP về việc hợp nhất một số huyện ở tỉnh Bình Trị Thiên. Theo đó, 3 huyện Hương Trà, Phong Điền, Quảng Điền hợp nhất thành một huyện lấy tên là huyện Hương Điền. Lúc này, Hương Trà trong huyện Hương Điền hợp nhất gồm có 12 xã.

- Sau 13 năm hợp nhất, ngày 29/9/1990, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định 345-HĐBT về việc chia huyện ở tỉnh Thừa Thiên Huế - Hương Trà lại chính thức trở về với tên gọi của mình bao gồm 15 xã và 1 thị trấn. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, Đảng bộ, quân và nhân dân Hương Trà đã phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định tổ chức, tiếp tục thực hiện các chủ trương đổi mới của Đảng và đạt được một số kết quả bước đầu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

- Năm mươi năm qua, với biết bao sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước, quê hương, Đảng bộ và nhân dân Hương Trà đã có những cố gắng phấn đấu không biết mệt mỏi, tạo nên nhiều thành tựu quan trọng. Ngày 15/11/2011, Hương Trà đã được Chính phủ công nhận là thị xã và được xác định là đô thị động lực của tỉnh.

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị xã luôn đạt ở mức cao, bình quân hàng năm là 15 - 16%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng *Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp*; năm 2018 tổng thu ngân sách nhà nước 256 tỷ đồng, tổng đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 1.450 tỷ, thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 4triệu đồng. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội phát triển toàn diện, có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo toàn thị xã đã giảm xuống còn dưới 3,8%. Quốc phòng, an ninh được tăng cường và giữ vững. Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố.

### **3. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh**

- Để thực hiện những điều căn dặn về xây dựng Đảng của Bác viết trong Di chúc, Đảng bộ Hương Trà đã xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt trong mỗi giai đoạn cách mạng. Đảng bộ luôn luôn ý thức tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng nhằm tăng cường sức mạnh và tính chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng đã được đặt ra trong nhiều nghị quyết của Đảng, từ nghị quyết của các Đại hội đại biểu toàn quốc đến nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, trong đó nhiều Nghị quyết mà Đảng bộ Hương Trà đã tập trung

thực hiện như Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần 2, khóa VIII) (tháng 02/1999) về “*Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay*”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI (tháng 01/2012) về “*Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay*”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về “*Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ*”.

- Các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh và thị xã về công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng đã đề ra những chủ trương và biện pháp quan trọng về xây dựng Đảng, củng cố, kiện toàn và làm trong sạch bộ máy nhà nước, đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, nhằm xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; khắc phục những yếu kém trong bộ máy các tổ chức của Đảng và Nhà nước. Dân chủ trong Đảng và trong xã hội được mở rộng góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa và xã hội phát triển. Qua các đợt vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác phê bình và tự phê bình trong Đảng bộ đến cơ sở đã có những chuyển biến nhất định, sức mạnh và tính chiến đấu của nhiều tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên.

- Cùng với kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa, Đảng bộ Hương Trà đã luôn khẳng định lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động và đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trong Đảng và trong toàn xã hội để chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành tư tưởng chính trị chủ đạo trong đời sống của đất nước, tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn liền với xây dựng, củng cố bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, chất lượng, hiệu quả chính là hành động thiết thực làm theo Di chúc của Bác, xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức mạnh chiến đấu và vai trò lãnh đạo của Đảng, làm cho uy tín của Đảng ta ngày càng cao và mối quan hệ giữa Đảng và Nhân dân ngày càng được tăng cường.

#### **4. Quan tâm chăm lo, xây dựng đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ**

- Đảng bộ luôn chú ý đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ làm nguồn kế tục sự nghiệp cách mạng của thế hệ cha anh. Đảng bộ cũng có nhiều nghị quyết, chỉ thị về công tác thanh niên. Các nghị quyết về giáo dục, đào tạo, về khoa học và công nghệ... đều đề cập nhiệm vụ giáo dục, chăm lo thế hệ trẻ, coi thanh niên là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua, công tác lãnh đạo đối với hoạt động thanh niên và tuổi trẻ có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực. Các hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội đồng Đội ngày càng lôi cuốn nhiều đoàn viên, thanh niên, học sinh và thiếu nhi tham gia.

- Những tấm gương, điển hình tiên tiến, xung kích, đi đầu trong chiến đấu, lao động, học tập và công tác, nhất là trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế đã tiếp tục khẳng định vị thế và vai trò quan trọng của thế hệ trẻ. Trên cơ sở quán triệt quan điểm “*xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước*”, các tổ chức cơ sở Đoàn đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong thi đua thực hiện các nghị quyết của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Thông qua đó, tạo môi trường thuận lợi để thế hệ

trẻ trải nghiệm, tự rèn luyện mình, trưởng thành, phấn đấu, bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

### **5. Về công tác đối ngoại**

- Đảng ta do Hồ Chủ tịch sáng lập và rèn luyện, ngay từ khi ra đời đã giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa quốc tế vô sản, đề ra nhiệm vụ đoàn kết với giai cấp vô sản thế giới, với các dân tộc bị áp bức, coi đó là một nguyên tắc, một trong những nhân tố quyết định thành công của cách mạng nước ta.

- Thực thi đường lối đối ngoại đúng đắn theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trong những năm qua, hoạt động thông tin đối ngoại được chú trọng, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả. Nội dung hoạt động chủ yếu là giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh, lịch sử, văn hóa con người thị xã Hương Trà; tình hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh và thị xã.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN DI CHỨC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG THỜI GIAN ĐẾN**

### **1. Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên**

Sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố cơ bản hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong gần 90 năm đã qua, cả hôm nay và mai sau. Vì vậy, phải thường xuyên xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng vững mạnh. Đảng có mạnh, cách mạng mới thành công. Do đó, phải xác định việc thực hiện các nghị quyết Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là việc làm vừa cơ bản, cấp bách, vừa thường xuyên lâu dài, cần kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; lấy “xây” làm nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài, lấy “chống” làm nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, trên nguyên tắc giữ vững sự ổn định chính trị. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở để phát triển quê hương Hương Trà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

### **2. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên**

Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nêu gương của cán bộ, đảng viên là tỏ rõ sự biết ơn Bác, tự hào và nguyện làm theo Bác. Nêu gương về lòng trung thành vô hạn với lý tưởng cách mạng, suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Nêu gương về đạo đức, lối sống trong sáng; về bản lĩnh, trách nhiệm, niềm tin. Nêu gương phải thực chất, tránh hình thức; phải thật sự chân thực trong công việc, cuộc sống của mỗi người lãnh đạo, bình dị, giản dị như cuộc đời của Bác.

### **3. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân**

Khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế so sánh để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng

cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các ngành kinh tế. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh và kinh tế tri thức.

Gắn phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tập trung xây dựng và phát triển Hương Trà trở thành đô thị động lực phía Bắc của tỉnh.

#### **4. Gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội**

Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về *“kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng”* ngay từ khâu quy hoạch, kế hoạch; chú trọng xây dựng các công trình mang tính lưỡng dụng cho kinh tế - xã hội và quốc phòng; gắn quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn với quy hoạch xây dựng thể trận quốc phòng toàn dân.

Chủ động nắm chắc và xử lý tốt các vụ việc về an ninh, trật tự ngay từ khi mới phát sinh, không để xảy ra tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ; kiên quyết không để hình thành, công khai các tổ chức chính trị đối lập.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy; tích cực đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu và gian lận thương mại, tội phạm về môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao, “tín dụng đen”. Tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính và công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

#### **5. Tăng cường bồi dưỡng, đào tạo và rèn luyện thế hệ trẻ**

Thực hiện Di chúc của Người và để thực hiện tốt chiến lược *“trồng người”*, nhằm bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau đạt hiệu quả; đảm bảo xây dựng đội ngũ kế cận tài đức, hoàn thành tốt trọng trách mà Tổ quốc và nhân dân giao phó, trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, địa phương, đơn vị cần tập trung quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước về vị trí, vai trò của thế hệ trẻ, về *“đổi mới nội dung, phương thức chính trị, tư tưởng, truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật cho cán bộ, đảng viên nhất là thế hệ trẻ... Phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”* theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về *tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030*. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - Đoàn Thanh niên - xã hội trong đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ toàn diện về mọi mặt; trong đó chú trọng nguyên tắc đào tạo gắn với bồi dưỡng, tin tưởng giao việc, tạo điều kiện để tuổi trẻ được trải nghiệm, phấn đấu và trưởng thành; xây dựng nguồn cán bộ trẻ, đảm bảo quy hoạch cho trước mắt và lâu dài.

## 6. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề đoàn kết quốc tế sẽ mở ra khả năng rộng lớn để vận dụng, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đối ngoại mà Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra. Vì vậy, cần tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về *chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045*. Tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kết luận 16-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “*chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020*”, Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “*Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020*” và các chiến lược, chương trình, đề án, dự án liên quan đến công tác thông tin đối ngoại.

### Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Các TCCS đảng,
- Các ban đảng, UBKT,  
VP Thị ủy, TT BDCT thị xã,
- Các đ/c UVTW Thị ủy,
- Lưu VP Thị ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ**  
**PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC PHỤ TRÁCH**



**Nguyễn Tài Tuệ**